

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ TỪ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 84/UBND-NC

Từ Sơn, ngày 21 tháng 02 năm 2023

V/v triển khai xử phạt vi phạm  
dừng, đỗ xe sai quy định bằng  
phương tiện, thiết bị nghiệp vụ qua  
hình thức dán thông báo, phạt nguội  
trên địa bàn thành phố Từ Sơn

Kính gửi:

- Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể thuộc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;
- Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn;
- UBND các phường.

Trong thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, UBND thành phố Từ Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng, trật tự đô thị, nhất là việc xử lý các xe vi phạm đỗ, dừng trên địa bàn. Tuy nhiên thời gian gần đây, tại các tuyến đường nội thành, khu vực đông dân cư, chung cư, gầm cầu vượt, khu công nghiệp, công viên, vườn hoa... có dấu hiệu tái diễn tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Thực hiện Văn bản số 08/CAT(PV01-PC08) ngày 06/01/2023 của Công an tỉnh Bắc Ninh về việc xử phạt phương tiện vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định được phát hiện bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể thuộc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các phường tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 11/11/2022 của Thành ủy Từ Sơn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông;

- Quán triệt cho công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật giao thông đường bộ và việc áp dụng

xử phạt hành vi vi phạm dừng, đỗ không đúng quy định được phát hiện bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (xử phạt nguội vi phạm đỗ dừng) của lực lượng Công an tỉnh, Công an thành phố. Từ đó tuyên truyền cho gia đình, người thân hiểu và nghiêm túc chấp hành, phối hợp, ủng hộ lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động đơn vị ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT, đặc biệt là các quy định về dừng đỗ xe an toàn, xây dựng nét đẹp trong văn hóa của mỗi người khi tham gia giao thông, tuyệt đối không can thiệp vào việc xử lý của cơ quan chức năng, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và Thủ trưởng đơn vị nếu để xảy ra vi phạm.

- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, công tác bảo đảm TTATGT các sự kiện văn hóa, chính trị, các lễ hội đầu xuân năm 2023 diễn ra trên địa bàn; tuyên truyền rộng rãi về việc xử phạt phương tiện vi phạm dừng, đỗ không đúng quy định bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; quy định của pháp luật về TTATGT, trong đó tuyên truyền sâu rộng về đợt cao điểm xử phạt phương tiện vi phạm dừng, đỗ không đúng quy định bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên địa bàn.

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá về hạ tầng, tổ chức giao thông; các điểm dừng, đỗ, bãi đỗ xe... từ đó phát hiện những bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp; đề xuất đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe tĩnh để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.

- Chủ động tham mưu UBND thành phố văn bản đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ban ATGT tỉnh thực hiện lắp đặt, bổ sung hệ thống biển báo, biển cấm, vạch sơn kẻ đường theo phân cấp, nhất là tại các khu vực đông dân cư, nhà hàng, các khu chung cư, gầm cầu vượt, chợ... trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu UBND thành phố thực hiện ngay việc lắp đặt, gắn biển thông báo, cảnh báo tại vị trí gầm cầu vượt Đại Đình, Đồng Xép (mỗi điểm 4 biển, mỗi chiều 02 biển), với nội dung “*Không dừng xe, đỗ xe tại vị trí gầm cầu vượt; Nếu vi phạm có thể bị xử phạt đến 12 triệu đồng, đề nghị người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành*”, **thực hiện xong trước ngày 23/02/2023 (có mẫu kèm theo)**

3. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND các phường, các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; xử lý dứt điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông. Phối hợp UBND các phường: Phù Chấn, Tân Hồng xử lý nghiêm, dứt điểm các tình trạng mở bán hàng, quán, mua bán phế liệu trên tuyến Quốc lộ 1A, gầm cầu vượt Đồng Xép, Đại Đình, đồng thời duy trì không để tái vi phạm.

(Đính kèm 03 điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông)

4. Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 08/CAT(PV01-PC08) ngày 06/01/2023 của Công an tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc xử lý vi phạm dừng, đỗ trái quy định được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo hình thức “dán thông báo phạt nguội”, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định và gửi các Trung tâm đăng kiểm được biết, phối hợp xử lý đối với các phương tiện vi phạm, chưa nộp phạt theo quy định đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Xây dựng kế hoạch, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tuần tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm xe đỗ dừng, đón trả khách tại các vị trí đầu cầu, gầm cầu vượt trên tuyến Quốc lộ 1A (theo thẩm quyền).

Chỉ đạo Công an các phường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị ở cơ sở tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; xử lý dứt điểm tình trạng xe đỗ dừng, đón trả khách, người dân bán hàng không đúng nơi quy định trên tuyến, địa bàn quản lý.

Bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp tham mưu Thành ủy, UBND và Ban ATGT thành phố triển khai hiệu quả mô hình “Thành phố an toàn giao thông”.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài phát thanh thành phố: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; tăng thời lượng phát sóng các tin, bài nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, việc xử lý vi phạm dừng, đỗ trái quy định được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo hình thức “dán thông báo phạt nguội” nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông.

Phối hợp với Công an thành phố xây dựng, biên tập các tin, bài để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố và các phường để đẩy mạnh tuyên truyền đến các cụm dân cư về công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, các quy định của pháp luật về dừng, đỗ phương tiện đúng quy định; những nguy cơ có thể xảy ra TNGT, nhất là tình trạng xe đỗ dừng, đón trả khách, người dân bán hàng không đúng nơi quy định; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật về giao thông; phê phán, lên án các tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT. Trong đó, tuyên truyền sâu rộng về đợt cao điểm xử phạt phương tiện vi phạm dừng, đỗ không đúng quy định bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, qua hình thức “dán thông báo phạt nguội”.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố dự trù, bố trí nguồn kinh phí, hướng dẫn phòng Quản lý đô thị thành phố làm thủ tục quyết toán việc lắp đặt, gắn biển thông báo, cảnh báo tại vị trí gầm cầu vượt Đại Đình, Đồng Xép.

6. UBND các phường: Huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT; tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, trong đó có nội dung chấp hành nghiêm quy định về đỗ, dừng xe, không lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ làm nơi bán hàng...

Chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an phường làm việc với Ban Quản lý các Chung cư, Chợ, Trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh trên địa bàn; người dân thường xuyên hành nghề xe ôm, bán hàng trên tuyến Quốc lộ 1A... yêu cầu ký cam kết không dừng, đỗ xe, đón trả khách, bán hàng không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông, mất ATGT.

Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị theo thẩm quyền, trong đó tập trung xử lý các trường hợp đỗ, dừng sai quy định, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông...; chủ động phân công lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng khi có yêu cầu.

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị và Văn phòng HĐND-UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban ATGT, Công an tỉnh; (b/cáo);
- Thường trực Thành ủy
- Chủ tịch, PCT UBND thành phố;
- Ban ATGT thành phố;
- Lưu: VT, CATP.

**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Bá Huy**